

Ngày 18 tháng 9 năm 2023

Năm học 2023-24 vẫn đang tiếp diễn đầy ấn tượng. Khi tôi đi thăm và giao lưu với các trường học cũng như cộng đồng của [DeKalb County School District \(DCSD\)](#), tôi thấy vô cùng tự hào và phấn khích về những thành tựu mà chúng ta đã đạt được và nơi chúng ta đang hướng tới để hỗ trợ học sinh, gia đình và nhân viên của mình.

Để tôi bắt đầu bằng việc công bố các trường được chứng nhận [H-PRIDE](#) gần đây nhất của chúng ta: [Barack H. Obama Elementary Magnet School of Technology](#), [Columbia Elementary](#), [Montgomery Elementary](#), [Chapel Hill Middle](#), [Champion Middle](#), [Chamblee Middle](#), và [Chamblee High School](#). Nhóm xuất sắc này tham gia vào số lượng ngày càng tăng lên của các trường bám sát những nguyên tắc H-PRIDE về *Humanization (Nhân Văn)*, *Professionalism (Chuyên Nghiệp)*, *Respect (Tôn Trọng)*, *Integrity (Chính Trực)*, *Dignity (Nhân Phẩm)*, and *Empathy (Đồng Cảm)*. Chúng tôi thiết lập những mối liên kết bền chặt hơn và đạt được thành công to lớn trong mọi việc chúng tôi làm bằng cách khuyến khích những giá trị này ở các lãnh đạo học khu, ban giám hiệu trường học, học sinh và nhân viên của chúng tôi.

Tại cuộc họp Hội Đồng tuần trước, Huấn Luyện Viên Bob Mullen của [Southwest DeKalb High School](#) đã được công nhận khi được chọn là Huấn Luyện Viên Điền Kinh và Sân Cỏ cho Nam cấp Trung Học Phổ Thông năm 2023. Giải thưởng do Hiệp Hội Huấn Luyện Viên Điền Kinh và Sân Cỏ và Chạy Băng Đồng Hoa Kỳ trao tặng cho Huấn Luyện Viên Mullen vì kỹ năng lãnh đạo và sự cống hiến của thầy trong nỗ lực tạo ra tác động tích cực đến các học sinh là vận động viên cũng như thành tích mà đội của thầy đạt được. Xin chúc mừng Huấn Luyện Viên Mullen với vinh dự rất xứng đáng này!

Chúng tôi chân thành chúc mừng các trường tiểu học [Avondale](#), [Austin](#), [Dunair](#), [International Community](#), [Leadership Prep](#), [McLendon](#), [Montgomery](#), [Museum](#), [Oak Grove](#), và [Vanderlyn](#). Các trường này đã được [Tổng Giám Đốc Tiểu Bang, Richard Woods](#) của chúng ta trao tặng biểu ngữ Trường Đi Đầu trong Phổ Cập Kỹ Năng Đọc Viết Căn Bản vì những thành tích nổi bật trong công tác phổ cập kỹ năng đọc viết căn bản.

Chúng tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực và cống hiến hết mình của các giáo viên xuất sắc, lãnh đạo nhà trường, phụ huynh, thành viên hội đồng trường học và quan trọng nhất là học sinh của chúng ta. Sự công nhận này là minh chứng cho cam kết của họ trong việc thúc đẩy nền văn hóa phổ cập kỹ năng đọc viết căn bản mạnh mẽ trong trường học của mình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên, thượng nghị sĩ và đại diện của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang vì những hỗ trợ không ngừng của họ.

Biết đọc viết là một kỹ năng căn bản giúp trao quyền cho các cá nhân và mở ra cánh cửa cho những khả năng vô tận. Thành tích của các trường tiểu học này trong việc thúc đẩy công tác phổ cập kỹ năng đọc viết căn bản thực sự đáng khen ngợi và đáng được tôn vinh. Chúng tôi tán thưởng tất cả các bên tham gia vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong việc giúp học sinh phát triển niềm yêu thích đọc sách và các kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập.

Một lần nữa, xin chúc mừng các trường tiểu học Avondale, Austin, Dunaire, International Community, Leadership Prep, McLendon, Montgomery, Museum, Oak Grove và Vanderlyn vì đã được công nhận xứng đáng với tư cách là Trường Đi Đầu trong Phổ Cập Kỹ Năng Đọc Viết Căn Bản. Chúng tôi rất vinh dự khi có được những trường học xuất sắc như vậy tại học khu của mình và mong muốn tiếp tục thành công trong việc theo đuổi sự xuất sắc về khả năng đọc viết căn bản.

Xin gửi lời “CẢM ƠN” đặc biệt tới [Thành Phố Stonecrest](#) và [Thị Trưởng Jazzmin Cobble](#) vì khoản quyên góp hào phóng 1,2 triệu đô la cho học khu. Các quỹ này sẽ cung cấp những dịch vụ trọn gói thiết yếu cho 12 trường học thuộc DCSD trong phạm vi thành phố Stonecrest, bao gồm cả việc tạo ra “*Zen Dens (Khu Thiền Định)*” để thúc đẩy khả năng tự nhận thức và thư giãn cho những ai bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Sáng kiến tuyệt vời này chắc chắn sẽ tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng của chúng ta.

Nói về COVID-19, xin lưu ý rằng DCSD đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp được báo cáo ở Quận Dekalb và các khu vực lân cận. Trong trường hợp số lượng vắng mặt tăng đột biến do bệnh tật, chúng tôi sẽ khuyến nghị các biện pháp sau để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh:

- Khuyến khích tất cả nhân viên và học sinh ở nhà khi bị ốm.
- Yêu cầu các cá nhân thực hiện xét nghiệm COVID-19 và Cúm khi có triệu chứng.
- Khuyến khích phương thức rửa tay và hô hấp đúng cách.
- Khuyến khích tiêm phòng cả COVID-19 và cúm cho tất cả nhân viên và học sinh.

Để truy cập thông tin mới nhất về xu hướng COVID-19, hãy nhấp vào liên kết này [TAI ĐÂY](#).

Trước khi khép lại thông báo, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã hủy trận đấu bóng ngày 8 tháng 9 giữa [Druid Hills High](#) và [Dunwoody High](#) và phải dời lịch lại sang ngày 9 tháng 9 tại sân vận động Adam's. Chúng tôi nhận thấy sự thất vọng và chán nản mà điều này có thể đã gây ra cho các vận động viên, học sinh, huấn luyện viên và gia đình tham gia; tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu rằng, với tư cách là một học khu, chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sắp xếp lịch của các trọng tài. Việc đó được sắp xếp bởi [Georgia High School Association](#).

Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng những vấn đề hủy lịch và đổi lịch như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm liền mạch và thú vị cho tất cả người tham gia và khán giả đối với các sự kiện thể thao của chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất tiếc nếu có phát sinh bất kỳ bất tiện có thể có nào từ sự việc này và đánh giá cao sự thấu hiểu của quý vị.

Xin cảm ơn vì tất cả những gì quý vị làm để hỗ trợ trường học, học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta. Chúc quý vị một tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả!